

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิเชียร จิตสว่าง	ประธานสภา อบต.	วิเชียร จิตสว่าง
๒	นายสะอาด หุ่นสิงห์	รองประธานสภา อบต.	สะอาด หุ่นสิงห์
๓	นายเสกสม สิ่งโต	เลขานุการสภา อบต.	เสกสม สิ่งโต
๔	นายสมพงษ์ อู่ตุ้ม	สมาชิกสภา อบต.	สมพงษ์ อู่ตุ้ม
๕	นางกัลยา พรหมปาน	สมาชิกสภา อบต.	กัลยา พรหมปาน
๖	นายสะอาด อินทะสี	สมาชิกสภา อบต.	สะอาด อินทะสี
๗	นายเฉลิม เมฆเขี้ยว	สมาชิกสภา อบต.	เฉลิม เมฆเขี้ยว
๘	นายทิม บุญคง	สมาชิกสภา อบต.	ทิม บุญคง
๙	นายวิเชียร บุญคง	สมาชิกสภา อบต.	วิเชียร บุญคง
๑๐	นายสิทธิพันธ์ บุญคง	สมาชิกสภา อบต.	สิทธิพันธ์ บุญคง
๑๑	นายมานพ อ้นน้อย	สมาชิกสภา อบต.	มานพ อ้นน้อย
๑๒	นายมนตรี รักรู้ธรรม	สมาชิกสภา อบต.	มนตรี รักรู้ธรรม
๑๓	นายประสงค์ ขาวป้อม	สมาชิกสภา อบต.	ประสงค์ ขาวป้อม

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอัมพร เอ็มทิม	นายก อบต.หนองกระดัง	อัมพร เอ็มทิม
๒	นายจรัส พึ่งเรือง	รองนายกอบต.หนองกระดัง	จรัส พึ่งเรือง
๓	นายจิระศักดิ์ แสงอรุณ	รองนายกอบต.หนองกระดัง	จิระศักดิ์ แสงอรุณ
๔	นายกระเสียน กันนา	เลขานุการนายก อบต.	กระเสียน กันนา
๕	นางสาวมनावะศน์ สุวรรณพูล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	มनावะศน์ สุวรรณพูล
๖	นางสาววรรณธิดา ปานโต	หัวหน้าสำนักงานปลัด	วรรณธิดา ปานโต
๗	นายอรรถกร ดิลกคุณธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อรรถกร ดิลกคุณธรรม

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภา อบต.ฯ - กล่าวเปิดวาระการประชุม เมื่อท่านสมาชิกมาพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม  
 เลยครับ สวัสดิ์ครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  
 ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ  
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง กระผมขอพูดไปตามระเบียบ  
 วาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูป  
 หน้าที่ว่าการอำเภอศรีมาศ

ด้วยพระอธิการราม ปริกโกโม เจ้าอาวาสวัดวังเงิน ได้มีเมตตาตามอบ  
 พระพุทธรูป จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีมาศ  
 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่มา  
 ใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมาศ

อำเภอศรีมาศได้กำหนดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ ฐาน  
 พระพุทธรูปหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมาศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  
 ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น  
 ประดิษฐาน อำเภอศรีมาศจึงขอเชิญท่านเป็นเกียรติและร่วมอัญเชิญพระพุทธรูป  
 ขึ้นประดิษฐาน อำเภอศรีมาศ จึงขอเชิญท่านเป็นเกียรติและเข้าร่วมอัญเชิญ  
 พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูปหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมาศ ใน  
 วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า  
 เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยเจ้าคณะอำเภอศรีมาศแจ้งว่า การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่  
 ๒๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เลขานุการมหาเถรสมาคมเสนอว่า  
 คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม กำหนดให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดและอำเภอดำเนินการ  
 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า  
 เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ ทุกวันที่ ๒๘  
 ของเดือน และมติที่ประชุมคณะสงฆ์อำเภอศรีมาศ มีมติให้จัดพิธีเจริญพุทธ  
 มนต์แบบสัจจรไปตามวัดในเขตอำเภอศรีมาศ โดยนายอำเภอศรีมาศเป็น  
 ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยทุกครั้ง และเชิญทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  
 ผู้นำท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  
 ดังกล่าว

ในการนี้ อำเภอศรีมาศจึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อม  
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  
 แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดการ ฯ ของตำบลหนองกระดัง เป็นครั้งที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดภาวนาราม ตำบลหนองกระดัง อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒
ประธานสภา อบต.	- ในวาระที่ ๒ เป็นการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอให้ท่าน สมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมสภาเพื่อรับรองการประชุมใน ครั้งนี้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอปรับและแก้ไขหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	- ไม่มี
ประธานสภา อบต.	- ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	สมาชิกสภา อบต. มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียงครับ
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประธานสภา ฯ	- วาระที่ ๒ แปรญัตติ - ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งคืนร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้รับการพิจารณาต่อ ประธานสภา พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาแล้วเมื่อ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้ มีหรือไม่มีการเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้

<p>เลขานุการสภา ฯ</p>	<p>ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ วรรค ๒</p>
<p>ประธานสภา ฯ</p>	<p>ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น</p> <p>- กระผมขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คือ ท่านเฉลิม เมฆเขี้ยว ได้แถลงรายงานมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปที่ดินที่ประชุมสภา ฯ ต่อไป</p>
<p>ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน</p>	<p>ตามหนังสือ ที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งรายงานการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง</p> <p>ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกระดัง ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น</p> <p>บัดนี้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้คงร่างเดิม ตามที่เสนอมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งพร้อมนี้</p>
<p>เลขานุการสภา ฯ</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรรูปที่ดินหรือที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น</p> <p>- ระเบียบระบุให้ที่ประชุมปรึกษาเรียงตามลำดับ เฉพาะข้อที่มีการแปรรูปที่ดินหรือ ที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไขเท่านั้น จากรายงานที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ไม่มีคำขอแปรรูปที่ดิน และคณะกรรมการมิได้มีการแก้ไขในข้อความใด ๆ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงสรุปได้ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน วาระที่ ๒ ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติและให้คงร่างเดิม</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ๑๑ เสียง ประธานสภา อบต.งดออกเสียง</p>
<p>นายทิม บุญคง</p>	<p>ขอเสนอให้พักประชุมสภา ๓๐ นาที เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา วาระ ๓ ให้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>

- ประธานสภา ฯ                      ขอให้สมาชิกสภา ฯ เป็นผู้รับรองการเสนอขอพักประชุมสภา จำนวน ๒ ท่าน  
 นายมนตรี รักรัฐธรรมนูญ      กระผม นายมนตรี รักรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง  
 สมาชิกสภา ฯ  
 นายสะอาด อินทะสี                กระผม นายสะอาด อินทะสี สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง  
 สมาชิกสภา ฯ
- ที่ประชุม                                มีมติเห็นชอบตามที่สมาชิกสภาเสนอ และประธานสภา ฯ สั่งหยุดพักการประชุม  
 ๓๐ นาทีและให้เริ่มการประชุมใหม่เวลา ๑๐.๓๐ น.  
 .....พัก ๓๐ นาที.....
- วาระที่ ๓ ลงมติ
- ประธานสภา ฯ                      - เมื่อที่ประชุมพร้อม สมาชิกเข้าประชุมครบแล้วขอเข้าสู่การประชุมต่อ  
 ในวาระที่ ๓  
 เลขานุการสภา ฯ                - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
 ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่  
 ประชุมท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  
 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
 ข้อบัญญัติหรือไม่
- ประธานสภา ฯ                      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ  
 สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
 ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  
 ระเบียบระบุไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 งบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา ฯ จะได้  
 ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ วรรค ๒ ระบุว่าให้ที่ประชุมสภา ฯ  
 ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
 - ขอมติที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โปรดยกมือ
- ที่ประชุม                                - ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 ด้วยความรอบคอบแล้ว และลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย  
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภา ฯ - ตามที่คณะกรรมการสอบสวนกองช่างเมื่อสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่ามีผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลโตนดแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรถนนสายเกษตรหนองบัว ซึ่งคณะกรรมการได้ทำคำร้องทั่วไปมายังกองช่างแล้ว ไม่ทราบว่าจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
- นายอรรถกร ดิลกคุณธรรม - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเรียนตามที่ท่านประธานสภา สอบถามครับ ทางกองช่างได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ คาดว่าจะออกสำรวจพื้นที่ได้ในอาทิตย์หน้าครับ เนื่องจากอาทิตย์นี้มีฝนตกตลอดเลยไม่สามารถออกสำรวจพื้นที่ได้ครับ
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ประธานสภา ฯ - อีกเรื่องที่จะสอบถามคือเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตหมู่ที่ ๓ กระผมเห็นใช้การไม่ได้มานานแล้ว มีชาวบ้านมาสอบถามผมว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อไรจะซ่อม ผมชี้แจงให้กับชาวบ้านว่าได้ทำหนังสือคำร้องแจ้งให้กองช่างมาดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ผมขอฝากกองช่างนะครับ เวลาได้รับหนังสือคำร้องเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้เร่งดำเนินการครับ ฝากนายช่างโยธา ฯ ด้วยนะครับ
- นายอรรถกร ดิลกคุณธรรม - รับทราบ
- ประธานสภา ฯ - กระผมมีประเด็นที่จะสอบถามอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดบางเส้น ระบุความกว้าง ๔ เมตร บ้างเส้นก็กำหนด ๓.๕ เมตร ขนาดของถนนดังกล่าวเป็นไปตามสภาพพื้นที่ของสถานที่ดำเนินการก่อสร้างหรือไม่อย่างไรครับ
- นายอรรถกร ดิลกคุณธรรม - ขึ้นอยู่กับสภาพที่พื้นที่ของสถานที่ก่อสร้างครับ
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ประธานสภา ฯ - ขอขอบคุณนายช่างโยธาครับ ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ มีท่านใดมีเรื่องอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ
- นายสมพงษ์ อุตุ้ม - เรียนท่านประธานครับ กระผมนายสมพงษ์ อุตุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณท่านรองจรัส พึ่งเรือง ที่ให้ความอนุเคราะห์ทอระบายน้ำให้ไปวางที่คลองลำเลียงทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ และขอบคุณท่านนายก อบต.หนองกระดิ่งและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองกระดิ่ง ด้วยที่ไปช่วยดำเนินการในครั้งนี้ครับ ฝากทางกองช่างด้วยครับทอระบายน้ำคลองหนองหญ้าไทรแตกมีดินยุบตัวประชาชนสัญจรไปมาไม่ได้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ
- นายอรรถกร ดิลกคุณธรรม - รับทราบ
- ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณท่านสมพงษ์ อุตุ้ม และนายช่างโยธา ฯ ครับ มีท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

เปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเสกสม สิงห์โต)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทิม บุญคง)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสะอาด อินทะสี)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเฉลิม เมฆเขียว)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประสงค์ ชาวป้อม)

(ลงชื่อ)



เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางกัลยา พรหมปาน)